

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM SANTA**
Số: 1508/2018/CV-STF

V/v: Kiến nghị bổ sung kết quả
kiểm nghiệm Thực phẩm bổ
sung bánh quy sữa – Merry và
Merry – bánh quế kem vị đậu đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên ngày 15 tháng 08 năm 2018

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM	
CÔNG	Số: 186 ngày 21/8/200...
VĂN	Lãnh đạo CC
PHÒNG	Phòng
Sao	Sao

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HƯNG YÊN

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANTA**
Mã số thuế : 0107467527
Trụ sở chính : Khu công nghiệp Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Tel/Fax : +84 221 394 8818

Công ty Cổ phần thực phẩm Santa xin gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nay, căn cứ theo nội dung Biên bản làm việc số 08/BB-LV ngày 13/08/2018 giữa Công ty Cổ phần thực phẩm Santa và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên, chúng tôi xin trình bày kiến nghị bổ sung như sau:

1. Trong quá trình làm việc ngày 13/08/2018, chúng tôi đã cung cấp, giải trình; đồng thời đã được đại diện của Quý cơ quan chấp thuận về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của Thực phẩm bổ sung bánh quy sữa – Merry và Merry – bánh quế kem vị đậu đỏ; chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo các ý kiến của Quý cơ quan về việc tự công bố lại tiêu chuẩn sản phẩm đối với sản phẩm trên theo quy định. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan bổ sung ý kiến về việc không xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi “sản xuất, kinh doanh không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng”.
2. Trong quá trình công bố và hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm, Công ty cổ phần thực phẩm Santa luôn cam kết chấp hành mọi quy định của Nhà nước về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm soát, giám sát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, thực phẩm, gia vị, phụ gia thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện tại, để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, chúng tôi đã tiến hành đặt hàng và lưu trữ số lượng lớn bao bì sản phẩm đối với Thực phẩm bổ sung bánh quy sữa – Merry và Merry – bánh quế kem vị đậu đỏ theo nội dung công bố trước đây. Do đó, nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, chúng tôi kính đề nghị được Quý cơ quan:
 - Chấp nhận việc sử dụng số lượng bao bì tồn trên; đồng nghĩa với việc tiếp tục cho chúng tôi lưu thông sản phẩm Thực phẩm bổ sung bánh quy sữa – Merry và Merry – bánh quế kem vị đậu đỏ, theo như công bố trước đó. Chúng tôi cam kết sản phẩm lưu thông đảm bảo an toàn thực phẩm.
 - Ngay khi hết số bao bì tồn trên, chúng tôi sẽ chấm dứt việc sản xuất, kinh doanh theo công bố cũ, tuân thủ các nội dung sản phẩm theo công bố mới.



- Thời hạn chậm nhất cho việc sử dụng số lượng bao bì tồn cũ đến tháng 04/2019.

Chúng tôi nhận thức được rằng, sứ mệnh sản xuất kinh doanh phải gắn liền với sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định theo pháp luật. Chúng tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía Quý cơ quan cũng như các cơ quan ban ngành khác để các sản phẩm của Santa luôn đạt chuẩn về chất lượng.

Một lần nữa, chúng tôi kính mong Quý Cơ quan xem xét và chấp nhận các đề nghị trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vj

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SANTA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Hồng Hải

